



Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

## THƯ CHÚC MỪNG NHÂN DỊP NĂM MỚI

Nhân dịp chào đón xuân mới Bính Thân 2016 và chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập PVI (23/1/1996 – 23/1/2016), thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, chúng tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên PVI những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2015 đã khép lại với cảm xúc phấn khởi và tự hào. Mặc dù nền kinh tế còn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá dầu tiếp tục giảm mạnh, thị trường bảo hiểm, tài chính cạnh tranh gay gắt nhưng PVI vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHQĐ giao và đạt được nhiều kết quả ấn tượng: Công ty mẹ (PVI Holdings) tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo chiều sâu theo các chuẩn mực quốc tế, thực sự đóng vai trò kiến tạo và điều hành chiến lược phát triển toàn bộ hệ thống PVI. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trên thị trường và đã vượt xa vị trí số 2. Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) kinh doanh hiệu quả, thực sự khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường tái bảo hiểm. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường bảo hiểm nhân thọ về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý tài sản và danh mục đầu tư cho toàn hệ thống. Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của cán bộ nhân viên ngày càng được nâng cao. Thương hiệu và hình ảnh của PVI tiếp tục được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao: được World Brand bình chọn là 1 trong 50 công ty có thương hiệu tốt nhất Việt Nam; được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp tục vinh danh là 1 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất; được tổ chức AM Best xếp hạng tín nhiệm quốc tế B++ (tốt) đối với PVI Insurance và xếp hạng tín nhiệm B+ (tốt) đối với PVI Re...

Những thành công của PVI ngày hôm nay đã khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn của PVI, khẳng định năng lực của một hệ thống PVI chuyên nghiệp, kỷ cương và khát vọng; khẳng định một thương hiệu PVI mạnh ở thị trường trong nước và quốc tế. Thay mặt lãnh đạo PVI, chúng tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã hợp tác chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược; cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực làm việc và cống hiến hết mình cho sự phát triển của PVI.

Các Bạn đồng nghiệp PVI thân mến,

Năm 2016 là dấu mốc của chặng đường phát triển tròn 20 năm chứa đầy niềm tự hào, kiêu hãnh và cũng là điểm khởi đầu của chặng đường 20 năm tiếp theo với đầy thách thức và khát vọng, chúng tôi tin tưởng rằng kiên trì với phương châm chiến lược: quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, dựa trên nền tảng văn hóa: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể cống hiến, PVI chắc chắn sẽ làm nên những kỳ tích mới, viết tiếp thêm những trang sử hào hùng của PVI, xứng đáng với truyền thống của một đơn vị Anh hùng.

Chúc PVI ngày càng tỏa sáng.

Chúc các Bạn đồng nghiệp và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Anh Tuấn

Bùi Vạn Thuận